

สรุปผลการประชุม

คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓

วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ หมายเลข ๓๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารรัฐสภา ๓

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ได้ประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาการดำเนินกิจกรรมหน่วยประจำชาติไทยฯ และมีมติ ดังนี้

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการประชุมคณะทำงานสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ที่ประชุมรับทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการประชุมคณะทำงานสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

๒. ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารของที่ประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกเพื่อการศึกษา (FASPPED) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ที่ประชุมรับทราบ ตามที่พลเอก เกษมศักดิ์ ปูลุสวัสถ์ กรรมการดำเนินกิจกรรมหน่วยประจำชาติไทยฯ หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของที่ประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกเพื่อการศึกษา (FASPPED) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งที่ประชุมมีหัวข้อหลักในการอภิปราย คือ ประเด็นการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการไม่รู้หนังสือ และพิจารณาร่างระเบียบวาระการประชุมสมัชชาใหญ่ของที่ประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกเพื่อการศึกษา (FASPPED) ครั้งที่ ๑ และเตรียมการจัดประชุมสมัชชาใหญ่ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมสุลด่าน กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งหัวข้อของการจัดประชุมครั้งนี้ คือ การเสริมสร้างหุ้นส่วนเพื่อการศึกษาที่ครอบคลุมในกรอบการทำงานของการศึกษาเพื่อปวงชน

๓. การเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ของที่ประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกเพื่อการศึกษา (FASPPED) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ที่ประชุมมีมติ ให้นายอภิชาติ การิกาญจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมการดำเนินกิจกรรมหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานหลัก (Focal Point) ของที่ประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกเพื่อการศึกษา และพลเอก เกษมศักดิ์ ปูลุกสวัสดิ์ สมาชิกวุฒิสภา และกรรมการดำเนินกิจกรรมหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ของที่ประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกเพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย